

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวหลังการเมืองนิ่งชั่วคราว, รอดตัวเลขแรงงานสหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว หลังคาดว่าปัจจัยการเมืองในประเทศในวันนี้ จะลดความเคลื่อนไหวลงไป และนักลงทุนจะรอดูการเปิดเผยข้อมูลในตลาดแรงงานของสหรัฐช่วงปลายสัปดาห์นี้

*เงินแข็งค่าขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนเข้าซื้อเก็งกำไร ก่อนเกิดเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของสหรัฐ ในสัปดาห์นี้

*แรงซื้อคืนเงิน เกิดขึ้นจากการดึงลงของตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งช่วยหนุนความต้องการเงิน แต่สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่า อาจจะมีการปรับสถานะการลงทุน ขณะที่ใกล้ถึงเหตุการณ์สำคัญ อาทิ การประชุมของธนาคารกลางของแคนาดา, อังกฤษ และยุโรป

*ดอลลาร์ร่วงลงเมื่อเทียบกับยูโรและตะกร้าเงิน แต่การร่วงลงอาจจะเป็นไปในระยะสั้นๆ เนื่องจากมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะเริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงเร็วกว่าคาด

*การเปิดเผยข้อมูลการผลิตที่แข็งแกร่งของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ ที่ส่งผลให้นักลงทุนจะรอดูการเปิดเผยข้อมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐ ในวันพฤหัสบดีนี้ และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ว่า เฟดจะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงเมื่อใด

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.202 บาท

*09.15 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.14/20 จาก 32.15/20 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.16/19 จาก 32.16/18 เมื่อวาน

*เงิน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.32/36 จาก 102.63 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3595/97 จาก 1.3576 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

"เข้านี้ไม่ค่อยมีอะไร วันนี้การเมืองก็คงจะเจียบๆ ไป ตลาดก็คงไปรอด
ตัวเลข non-farm(การจ้างงานนอกภาคเกษตร) ในวันศุกร์เลย ฝรั่งเศสขายหุ้น
แต่เหมือนตลาดหุ้นกับเงินบาท ก็ไม่ได้ respond ในทางอ่อน ก็ยังมีแรงซื้อขาย
ทั้งสองทางเข้ามา" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ยังเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ ขณะที่
ตลาดไม่ได้มีปัจจัยใหม่ในวันนี้ โดยคาดว่าปัจจัยการเมืองจะลดความเคลื่อนไหวลงไป
ในช่วง 1-2 วันนี้ ส่วนปัจจัยที่ต้องรอดติดตามคือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร
ของสหรัฐ ที่จะประกาศออกมาในวันศุกร์ ที่อาจจะมีผลต่อสกุลเงินต่างๆ ไปได้
ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบแคบ เช่นเดียวกับเมื่อวาน
โดยให้แนวต้านไว้ที่ 32.10 และแนวรับที่ 32.20

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้